
Fundur 14.mars 2024 

Mættar: Fanney, Rósa, María, Anna Lilja, Sigurveig, Kristín. 

Kristín fór aðeins yfir síðasta Samtaka fund. Finnst mjög slæmt utanumhald á fundum og illa 
mætt.  
Hefur í raun engar fréttir, nema aðeins ræddar farsímareglur en engin niðurstaða en verið að 
vinna í. 
Sleppistæði við alla skóla rætt. 
Samtaka síðu hugmyndir 
 
Hafa hugmyndir að bekkjarkvöldum inni á foreldrasíðunni á Naustaskólasíðunni, María er að 
setja upp hugmyndirnar í flottara form og eitt skjal sem hún mun biðja um að sé sett inn. VIð 
deilum þessu svo á okkar FB síðu. 
 
Ræddum aðeins hversu seint og lítið af uppýsingum er komið vegna væntanlegrar árshátíðar. 
Vantar flæði og pepp til foreldra frá skólanum. 
 
Mjög mikið felt niður af valgreinum vegna veikinda og leyfa kennara. Þetta virðist alltaf vera 
námsgreinarnar sem er felldar eru niður eða virðist vera auðveldast að fella niður. 
 
Væri í lagi að mynda kennara og starfsmenn skólans svo foreldrar sjái myndir. 
 
Ætlum að fara yfir lög félagsins og gera breytingar sem lagðar verða fyrir stjórnendur í vor, Rósa 
og María buðu sig fram að búa til glærukynningu fyrir Stjórnendur skólans til að kynna 
lagabreytingar í vor og munum við svo leggja bretingarnar fyrirá  aðalafundi í haust. 
 
Sigurveig tók niður athsendir vegna lagabreytinga.  
 
Fundi slitið kringum 21:30. 


